



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์)
และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์) และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-ไม่มีผู้สมัครตำแหน่งดังกล่าว-

๒. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการวิชาการ) สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๐๑	นางสาวภัทรมาศ ชูประจง
๒	๐๑๐๒	นายนิพนธ์ เงินยวง
๓	๐๑๐๓	นางสาวราชนวดี จำปาศรี
๔	๐๑๐๔	นางสาวกรณิกา เมฆนภา

ตารางสอบข้อเขียนโดยจะดำเนินการสอบดังนี้

วัน เวลา	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.	สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน	ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)หรือบัตร
ประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักของผู้เข้าสอบมาแสดง
เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ

๒. ให้ผู้เข้าสอบต้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้และต้องจัดหาเครื่องเขียน
หรือวัสดุอุปกรณ์ ดินสอที่มีความเข้ม ๒B หรือมากกว่า ยางลบ และปากกาถูกลิ้นสีน้ำเงินหรือสีดำ เท่านั้น

/๓. ให้ผู้ที่...

๓. ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการสอบ ๓๐ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบและผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่เริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์